

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thực hiện Công văn số 575/TTr-PCTN ngày 07/12/2022 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

1. Kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTN, TC theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai công tác đánh giá và cung cấp tài liệu chứng minh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan cho 50 cán bộ, công chức.

Thực hiện Công văn số 568/TTr-PCTN ngày 01/12/2022 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 2491/UBND-NC ngày 07/12/2022 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị trước và trong ngày 09/12/2022 với nội dung “Tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế chống tham nhũng 9/12”. Kết quả, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm theo chỉ đạo.

2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc đổi mới phương thức, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó, các cơ quan, đơn vị chủ động công tác tự kiểm tra. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện tốt việc công khai chính sách, pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của huyện; thực hiện đầy đủ các nội dung về công khai, minh bạch công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện tốt việc công khai về lĩnh vực tài chính, ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành về công khai tài chính, ngân sách nhà nước; công khai lĩnh vực đầu tư theo

quy định của Luật Đấu thầu và thực hiện công khai việc mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giáo dục, đào tạo; tuyển dụng cán bộ,... theo quy định.

2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan Nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan Nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch triển khai, hướng dẫn các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. Việc công khai công tác quản lý thu, chi tài chính của các cơ quan đảm bảo theo đúng quy định.

2.3. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2021; Kết quả chuyển đổi trong năm 2022, đã chuyển đổi vị trí công tác 17/17 công chức chuyên môn thuộc diện phải chuyển đổi, trong đó: 15 công chức kế toán và 02 công chức Địa chính - Xây dựng.

Năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định danh mục vị công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đức Cơ.

2.4. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Cải cách hành chính: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã ban hành Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; thực hiện chuyển giao một số dịch vụ hành chính công sang Bru điện huyện; thực hiện hội nghị truyền hình trực tuyến đến xã, đạt 100%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (huyện: 11 TTHC, xã: 09 TTHC) và mức độ 4 (huyện: 213 TTHC, xã: 73 TTHC).

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; thực hiện việc số hóa trong công việc (không dùng văn bản giấy) nhằm tiết kiệm tối đa thời, gian, công sức và chi phí nhằm mang lại hiệu quả cao như: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống Mail công vụ; chữ ký số; Zalo; phần mềm giao việc...

Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện nghiêm các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. Có 78/78 cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân

các xã, thị trấn đã thực hiện việc trả lương cho cán bộ, công chức qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

2.5. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Công văn số 473/TTr-PCTN ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 2330/UBND-NC ngày 17 ngày 11 năm 2022 về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đang triển khai thực hiện theo quy định.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị nhằm chủ động ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ năm 2022 trên địa bàn huyện không phát hiện vụ việc tham nhũng nào.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện giao Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề trên các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản..., báo cáo kết quả với UBND huyện để chấn chỉnh kịp thời. Qua công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong kỳ báo cáo trên địa bàn huyện không phát hiện vụ việc tham nhũng nào.

4. Đánh giá chung

Trong năm qua, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn huyện được tăng cường, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức đồng tình, ủng hộ. Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; việc thực hiện cải cách hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với dân có nhiều chuyển biến tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, giảm bớt những thủ tục trong việc thực hiện giấy tờ hành chính. Lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, tổ chức chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các biện pháp và giải pháp để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị luôn công khai, minh bạch ngăn chặn kịp thời phát sinh tham nhũng; nhất là trong tiếp xúc, xử lý công việc của tổ chức, công dân liên quan đến thủ tục hành chính.

5. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng như: cải cách hành chính; công khai hoạt động của cơ quan, đơn vị; quản lý sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản và thu - chi tài chính ngân

sách; hoàn thành công tác kê khai tài sản năm 2022 gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên chỉ đạo cơ quan Thanh tra huyện tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tổ chức thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tham nhũng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Mạnh Định